

ประจำวัน 29 ตุลาคม 2564

ม.อ.ปัตตานีให้ความมั่นใจห้องพักรับรองบลูลาปัน สะอาด ปลอดภัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ความมั่นใจผู้เข้าพักที่เรือนพักรับรองบลูลาปัน และเข้าใช้อาคาร Chair to Share Creative Co-Working Space ว่าเป็นการให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้มีมาตรการทำความสะอาดภายในห้องพักและอาคารด้วยการอบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV เพิ่มเติมจากมาตรการทำความสะอาดตามปกติ

นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฎิญา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า การเปิดให้บริการ เรือนพักรับรองบลูลาปัน และอาคาร Chair to Share Creative Co-Working Space นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตระหนักในความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการและพนักงาน/บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการ Covid-Free Setting ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตัวอาคาร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และได้รับวัคซีนครบโดสโดยแสดงหลักฐานการรับวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการ การรักษาระยะห่างโดยให้ผู้เข้าใช้บริการเข้ามาในบริเวณ Lobby ได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน เป็นต้น และในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้มีการฝึกซ้อมวิธีการ/ขั้นตอนการใช้ และการปฏิบัติงานตามมาตรการอบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ภายในห้องพักรับรองบลูลาปันที่นำมาใช้เพิ่มเติม ซึ่งจะดำเนินการทันทีหลังจากผู้เข้าพักออกจากห้อง โดยอบฆ่าเชื้อเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้แม่บ้าน/ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย หลังจากนั้นจึงเก็บเครื่องนอนส่งซัก และเช็ดทำความสะอาดห้องพักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์ หรือไฮโปคลอรัส ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัสสูงกว่าแอลกอฮอล์ สามารถฆ่าเชื้อได้ในทุกสภาพพื้นผิว มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง และจะทำการอบฆ่าเชื้อชุดเครื่องนอนที่ซักรีดมาแล้วด้วยรังสี UV อีกครั้งก่อนเตรียมห้องพักสำหรับผู้เข้าพักรายต่อไปจะเข้ามาใช้บริการ

จากมาตรการดังกล่าว วิทยาเขตปัตตานี จึงให้ความมั่นใจผู้เข้าผู้เข้าพักอาศัยทุกท่าน ว่าห้องพักของบลูลาปันจะเป็นสถานที่ที่ท่านสามารถพักผ่อนได้อย่างปลอดภัย นอกจากการที่บลูลาปันตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แล้วยังอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และไม่ไกลจากส่วนราชการต่างๆ จึงทำให้ผู้เข้าพักมีความสะดวก ปลอดภัย โดยผู้สนใจสามารถหาข้อมูลบลูลาปันได้ที่ <https://www.facebook.com/Bluelapan/> หรือโทร.061-2213699 และ073-711206.
